

## ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง



นางสาวจินดารัตน์ มณีแก้ว ปัจจุบันอายุ 22 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาศัยอยู่ชุมชนเคหะดินแดง

เธอเป็นผู้เสียสละเวลาช่วยเหลืองานชุมชน โดยนำความรู้ความสามารถของตนเองไปช่วยเหลือผู้อื่น นับตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการเป็นอาสาสมัครสอนนาฏศิลป์สากลของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น , เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของศูนย์เยาวชน นอกจากนี้เธอยังพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ในชุมชน และพัฒนาตนเองจนสามารถได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เป็นทูตเยาวชนแลกเปลี่ยนสันติภาพโลก ณ ประเทศรัสเซีย, ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร และเป็นนักศึกษาดีเด่นได้รับรางวัล “เพชรประดับราม” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จนได้รับการยอมรับและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนนานาชาติ



นางสาวณัฐฐา เหลืองประดับใจ อายุ 17 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ เกรดเฉลี่ย (GPAX) 3.99 อาศัยอยู่ชุมชนหมู่บ้านพุดตาล เขตหนองแขม

เป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมติดต่อกัน 5 ปี (ม.1 –ม6) และยังมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ การร้องเพลง ฯลฯ และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย เช่น รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น , รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทพพจน์ภาษาอังกฤษ และได้รับการคัดเลือกผ่านการอบรมชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีมีผลการเรียนยอดเยี่ยมติดต่อกัน 5 ปี เป็นต้น นอกจากนี้เธอยังได้จัดตั้งโครงการพี่ติวน้องเพื่อสอบเข้าค่าย สอวน. สาขาวิชาชีววิทยาของโรงเรียนด้วย



นางสาวภัทรวรินทร์ ผลสวัสดิ์ อายุ 19 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอยู่ชุมชนแฟลต 19-22 เขตคลองเตย เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเป็นอันดับ 2 ด้วยเกรดเฉลี่ยรวม 3.73 ในระดับมัธยมปลาย และสามารถสอบนักธรรม ตี๋ โท เอก

เธอทำงานพิเศษหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวและการศึกษาของเธอ แต่ก็ไม่สามารถไปเรียนในสถาบันกวดวิชาเพราะค่าใช้จ่ายที่สูง เธอจึงตั้งใจหันมาเรียนใน Youtube เข้าห้องสมุด ไปตามสถานที่ติวฟรี และเธอก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เป็นคนเดียวในรุ่นของโรงเรียนที่สามารถสอบได้

## ด้านคุณธรรม

นางสาวสิริชา แสงมั่งมี อายุ 18 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นโควตาเรียนฟรี พ่อแม่หย่าร้างกัน เธอและน้องๆ จึงมาอาศัยอยู่กับตายายที่มีหลานๆ ที่ต้องดูแล อยู่แล้วครอบครัวของเธอจึงเป็นครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 9 ชีวิต ด้วยรายได้เพียงเดือนละ 6,500.- บาทของผู้เป็นตาที่มีอาชีพแบกหามทั่วไป ส่วนยายมีโรคประจำตัวจึงไม่สามารถประกอบ อาชีพช่วยเหลือตาได้



เธอจึงแบ่งเวลาจากการเรียนเพื่อหารายได้พิเศษตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรายได้ จะให้ยายไว้ใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงเรื่องการศึกษาของเธอและน้องๆ ด้วย กว่า 7 ปีที่เธอต้องดิ้นรน เกินตัวเพื่อแบ่งเบาภาระของตาและยายผู้มีพระคุณ และยังแบ่งเวลาช่วยเหลืองานของพี่ๆ ที่มูลนิธิดวงประทีปด้วยแล้ว ผลการ เรียนของเธอก็จัดอยู่ในลำดับที่ดีด้วย



นายวัชรพล ตริเดช ปัจจุบันอายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพ ลีลา อาศัยอยู่ที่ชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง

เมื่อปี 2538 พ่อของเขาถูกกระแสไฟฟ้าช็อต จึงทำให้ต้องถูกตัดแขนทั้ง 2 ข้าง ทำให้ พ่อไม่สะดวกในการประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าที่เคยขี่ซาเล้งไปตระเวนเก็บและรับซื้อของ เก่าตามที่ต่างๆ ได้ ยามว่างเว้นจากการเรียนเขาจะเป็นผู้ขี่ซาเล้งพาพ่อไปซื้อของเก่า และ เป็นผู้ยกของให้ บางครั้งก็จะมียาไปช่วยอีกแรงหนึ่ง วันไหนที่เขาไม่สามารถไปได้ก็จะขาดรายได้ ด้วยความกตัญญู ไม่นิ่งดู ดาย ทุกเช้าเขาจะเป็นเด็กวัด ช่วยพระบิณฑบาตร เมื่อเสร็จกิจก็จะนำอาหารที่ได้รับอนุญาตจากวัดมาจุนเจือครอบครัว เขาทำ อย่างนี้โดยไม่อายใคร เขาทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างล้างจานตามงานต่างๆ , รับจ้างซื้อของโดยใช้ซาเล้งพาหนะคู่ชีพหา รายได้พิเศษ ถึงแม้ว่าจะดิ้นรนเพื่อปากท้องของพ่อ ย่า ตนเอง และคนในครอบครัวอย่างไร เขาก็ไม่ทิ้งการเรียน และยังแบ่ง เวลามาทำกิจกรรมกับชุมชนและสังคมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วย



นายปิยะพงษ์ บินใจ อายุ 15 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา อาศัยอยู่กับยายในชุมชนลือค 1-2-3 เขตคลองเตย

แม่ของเขาเสียชีวิต พ่อหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได้ เขาจึงต้องมาอาศัยอยู่กับยายที่มี อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ปิยะพงษ์เป็นเด็กที่มีความกตัญญูต่อครอบครัว หลังเลิก เรียนและวันหยุด หรือช่วงปิดเทอม เขาจะรับหน้าที่สิ่งสินค้าจากร้านโชห่วยให้กับลูกค้าในชุมชน มีรายได้เพียง 100 บาทต่อวัน แต่ถ้าเป็นวันเสาร์-อาทิตย์จะได้ค่าตอบแทนวันละ 200.-บาท รายได้ที่ได้รับเขาจะนำไปให้ยายเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว และค่าเล่าเรียน และถ้ามีเวลาว่างจากการเรียน การหารายได้พิเศษ เขาจะแบ่งเวลามาช่วยงานชุมชน มีจิตอาสาเป็นแกนนำเยาวชน เป็นพี่เลี้ยงร่วมกับแกนนำเครือข่ายเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป

## ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน



นายจตุรพร ถาวรบัณฑิต อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นโคเวนตาเรียนฟรี อาศัยอยู่ในชุมชนลือค1-2-3 เขตคลองเตย จตุรพรจะซึมซับความมีน้ำใจเสียสละจากผู้เป็นพ่อ แม่ และการร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิดวงประทีปทุกครั้ง จึงทำให้เขาเป็นเยาวชนที่มีจิตสำนึกโดยไม่ต้องรอการร้องขอความช่วยเหลือ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่อง การป้องกันตัวเองจากภัยคุกคาม การรู้จักโทษของยาเสพติด หรือกระทั่งกิจกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมโดยรวมก็คือ การขายตรงความรู้เรื่องเอดส์ และการตั้งครุภัณฑ์ไม่พึ่งประสงค์ผู้คนในชุมชน เพื่อลดปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อม เขาช่วยทำกิจกรรมหลากหลายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนกระทั่งปัจจุบัน



นางสาวภัทรวดี ใจทอง อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ปี 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาศัยอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เธอเริ่มทำกิจกรรมด้วยการหาความหมายของคำว่า “จิตอาสา” โดยการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง HIV ด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง จึงเป็นที่มาของการทำกิจกรรมให้ความรู้คนในชุมชน และยังได้ทำกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปด้วย ทั้งโครงการจิตอาสา สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนผ่านการเสนอโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มากขึ้น โดยจะ

เริ่มที่ตัวเองก่อนและส่งต่อการทำความดีด้วยจิตอาสาสู่คนรอบข้าง ด้วยการ

ชักชวนให้เข้ามาทำกิจกรรม และต่อยอดให้มีเครือข่ายคนทำดี ทำจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่า ที่จะเป็นผู้รับ



นายเอกชัย จารย์ลี อายุ 23 ปี กำลังศึกษาอยู่ปี 2 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาศัยอยู่ที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เริ่มสนใจงานพัฒนาจากความต้องการความสนุกและได้พบเพื่อน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้รับโดยไม่รู้ตัวคือความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและนำไปสู่การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง HIV ที่โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนเป็นวิทยากรที่เก่ง จากวิทยากรให้ความรู้เรื่อง HIV เขาเริ่มสนใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเป็นอาสาสมัคร เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนในชุมชนได้มากขึ้น นอกจากการเป็นวิทยากรที่โรงพยาบาลบ้านนา และได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มฟ้าสี

หมอก เป็นที่ปรึกษาสภาเยาวชน จังหวัดนครนายก ประธานกลุ่มทีนเซนเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนา และเป็นครูพิเศษ กศน.

กิจกรรมหลากหลายต่างๆ เหล่านี้ทำให้ความรู้สึกที่ร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุก เปลี่ยนเป็นความสุขที่ได้ทำงานพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือสังคม